

Số: 18 /CV-CIE  
V/v: Giải trình tổ chức kiểm toán từ  
chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài  
chính năm 2020.

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2020



**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (CIE Group) nhận được công văn số 723/SGDHN-QLNY ngày 06/05/2021 về việc yêu cầu đơn vị giải trình nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Công ty CIE Group xin được giải trình như sau:

Cổ phiếu của Công ty CIE Group (mã chứng khoán CEG) bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM do tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Việc từ chối đưa ra ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty do ảnh hưởng của các vấn đề:

1. Các khoản công nợ phải thu đã quá hạn thanh toán nhưng chưa được trích lập dự phòng là 5,754 tỷ đồng, cũng như chưa nhận được đầy đủ xác nhận các khoản công nợ phải thu.

Giải trình về vấn đề này: Ban điều hành Công ty đã làm việc với các đối tác về thanh toán công nợ. Khi kết thúc năm tài chính (tại ngày 31/12/2020) Công ty đã lập và gửi văn bản đối chiếu công nợ đến các khách hàng. Đến thời điểm lập báo cáo tài chính, Công ty CIE Group chưa nhận được đầy đủ các văn bản xác nhận của khách hàng. Mặc khác, trong năm 2020, Công ty đã tích cực công tác đòi các khoản nợ phải thu lâu năm và đã thu hồi được 4,792 tỷ đồng (gần 30% tổng số nợ phải thu). Hiện tại, Công ty CIE Group vẫn đang tích cực tăng cường thu hồi các khoản nợ còn lại và Ban điều hành Công ty tin tưởng sẽ thu hồi được nên chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

2. Công ty chưa trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính các khoản đầu tư vào Công ty con và Công ty liên kết với giá trị ước tính là 2,536 tỷ đồng.

Giải trình vấn đề này: Năm 2020, Công ty đã thông qua chủ trương cấu trúc lại hoạt động của Công ty CIE Group và các công ty con theo hướng sáp nhập hoặc hợp nhất doanh nghiệp (Điều 8 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020) do vậy Công ty không trích lập dự phòng các khoản đầu tư dài hạn mà để khi thực hiện cụ thể sẽ quyết toán tài chính xác định chính xác kết quả đầu tư.

Biện pháp khắc phục: Trong năm 2021, Ban điều hành sẽ tập trung xử lý các tồn tại, vướng mắc về tài chính, đầu tư như tiếp tục tăng cường công tác thu hồi công nợ; thực hiện cấu trúc lại các đơn vị trong tập đoàn; thoái vốn tại các đơn vị



kinh doanh không hiệu quả. Hạch toán đầy đủ, chính xác hơn theo quy định hiện hành để loại bỏ các ý kiến ngoại trừ cũng như từ chối cho ý kiến của kiểm toán độc lập trong báo cáo tài chính năm 2021.

Trên đây là ý kiến giải trình của Công ty CIE Group để làm rõ vấn đề dẫn đến việc tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Kính đề nghị Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét, chấp nhận.

Trân trọng cảm ơn!

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Quốc Tuấn**

